
Leiðsögn, félagsfundur

6.12 2023 

Staðsetning: Stórhöfði 26 

Kl: 19:30. 

Fundur settur : kl 19:34 

Dagskrá: 

1. Málefni félagsins - skv. undirskriftalista hljóðar svo:

2. Boðun auka-aðalfundar.

3. Önnur mál.

Þetta gerðist: 

● Formaður setur fundinn.

o Boðað til fundar að beiðni félagsmanna. 31 félagsmenn óskuðu eftir fundi.

● Formaður félags kynnti starfsmenn fundarins og bar þá undir fundinn,

● Fundarstjóri og ritari samþykktir af fundinum með lófaklappi.

▪ Láru V Júlíusdóttir sem fundarstjóra.

▪ Sigfús Ómar Höskuldsson sem fundarritara.

▪ Skráningalisti fundarmanna skráður á staðnum.

● Fundarstjóri fór yfir forsendur fundarins.

o Gerðar voru athugasemdir við boðun fundarins, lögmæti kannað.

o Fundurinn samþykktur af fundarmönnum

▪ Gerðar athugasemdir að þeir sem eru í fjarfundi hafi ekki getað kosið

um lögmæti fundar.

o Fundarstjóri spyr um þann fjölda sem eru á fjarfundi,  fjöldinn er 39 þegar

fundur er settur.

o Spurt um þá sem eru fjar, hvort þeir samþykki fundinn sem löglegan, þrátt

fyrir mögulega annmarka á boðun fundarins.

▪ Enginn gerir athugasemd, hvorki á fundinum og eða í fjar.

o Fundur telst samþykktur, óháð hvort boðun hafi farið rétt fram eður ei.

● Fundarstjóri gengur því til dagskrá , óskaði eftir því við fundarmenn að koma sér á

mælendaskrá.

1 Málefni félags, skv undirskriftalista 

a. Formaður félagsins fær orðið, kynnti forsendur fundarsins út frá þeim málefnum

sem lögð voru til grundvallar félagsfundar.

b. Umræða, samkvæmt mælendaskrá

i. Snorri Steinn. Óskar eftir að fá að vísa til bókunar sem send verður á

meðan fundi stendur. Ræða Snorra verður lagt fram sem fundargagn.

ii. Leifur Björnsson.

iii. Harpa Björnsdóttir.

● Kynnti undirritaða bókun af 17 félagsmönnum (sjá fundargagn frá

fundi)

● Bókunin er sem hér segir:

a. Undirrituð fordæma uppsögn starfsmanns Leiðsagnar, allan

aðdraganda og alla framkvæmd hennar“.

iv. Vilborg Anna Björnsdóttir

v. Hallfríður Þórarinsdóttir/Jóhanna Magnúsdóttir



Jóhanna ber upp tillögur: 

#1 Félagsfundur Leiðsagnar haldinn 6.desember 2023 samþykkir að lýsa yfir eindregnum 

stuðningi við fram komna kröfu meirihluta kjörinna stjórnarmanna Leiðsagnar í stjórn og 

varastjórn um tafarlausa afsögn formanns. Félagið getur ekki tekist á við þau brýnu verkefni 

sem framundan eru í starfi félagsins með núverandi formann í forsvari. Félagsfundur áréttar 

að formaður verður að segja af sér nú þegar eigi vinnufriður að nást í félaginu. 

#2 Félagsfundur Leiðsagnar haldinn  6.desember 2023 samþykkir að krefjast þess að stjórn 

Leiðsagnar boði til aukaaðalfundar (sem samþykkt var á aðalfundi vorið 2023 að halda í 3.viku 

september 2023). 

Fundurinn verði boðaður með tilskildum fyrirvara og dagsettur eigi síðar en 15. Janúar 2024. 

Þar verði jafnframt teknar til afgreiðslu lagabreytingatillögur og önnur þau málefni sem ólokin 

eru frá síðasta aðalfundi vor 2023. Félagsfundur áréttar að markmið þess fundar verði að vera 

að koma á vinnufriði  í félaginu. 

Skráðir flutingsmenn tillögunar eru : Halldór Kolbeins, Snorri Steinn Sigurðsson, Hallfríður 

Þórarinsdóttir, Jóhanna Magnúsdóttir, Sigurður Albert Ármannsson.

vi. Guðný Margrét Emilsdóttir.

vii. Fundarstjóri kvaddi sér hljóðs og ræddi fundarhaldið, kynnti skyldur

formans og skýrði hlutverk sem framkvæmdastjóra samhliða formanns

embætti félags.

viii. Óskar Kristjánsson.

ix. Indriði Þorláksson.

x. Lovísa Birgisdóttir.

xi. Hallfríður Þórarinsdóttir

xii. Fundarstjóri , skýrði út lög, eftir beiðni síðasta ræðumanns.

xiii. Guðný Margrét Emilsdóttir.

xiv. Sigríður Guðmundsdóttir.

xv. Harpa Björnsdóttir.

xvi. Jóna Fanney Friðriksdóttir.

xvii. Sigrún Pálsdóttir (er á fjarfundi).

xviii. Sigurður Albert Ármannsson.

● Ber upp tillögu um að þær tvær tillögur verði bornar upp til

atkvæða.

Fundarstjóri ber upp tillögur sem komið hafa fram . Ber upp tillögu #1. 

▪ 21 fundarmenn í sal sögðu ja. 13 á fjarfundi sögðu já.

▪ 9  fundarmenn sögðu nei, 5 á fjarfundi sögðu nei.

Fundarstjóri ber upp tillögur sem komið hafa fram . Ber upp tillögu #2. 

▪ 24 fundarmenn í sal sögðu já, 18 á fjarfundi.

▪ Fundarstjóri ákveður ekki sé þörf að kanna þá skoðun sem eru á móti.

Báðar tillögur samþykktar. 

Fundarstjóri fór yfir lögmæti tillagna og þýðingu þeirra. 

Mælendaskrá tæmd í þessum lið. 

2 Boðun auka-aðalfundar. 

a. Umræða.

Þessir tók til máls undir þessum lið.

i. Jóna Fanney Friðriksdóttir.

ii. Indriði Þorláksson

iii. Harpa Björnsdóttir



3 Önnur mál 

a. Umræða

i. Harpa Björnsdóttir

ii. Fundarstjóri fór í ræðustól og skýrði frá að frekari mál verði ekki tekin upp

undir liðnum önnur mál. Stjórn félagsins tekur málefni frá fundi til sinnar

umræðu.

Fundi slitið 22:22. 

Ágreiningur í stjórn Leiðsagnar 

Félagslega kjörnir fulltrúar í stjórn félags bera allir ábyrgð á ákvörðunum og 
stjórnarháttum í félagi. Í núverandi stjórn Leiðsagnar stéttarfélags hafa mál skipast 
þannig að meirihluti kjörinna fulltrúa stjórnar hefur krafist afsagnar formanns 
félagsins – (sjá fundargerð frá 30.október s.l.). Þar á undan hafa tveir sagt af sér 
stjórnarsetu frá því að núverandi formaður var kjörinn. 

Það að krefjast afsagnar formanns er alvarleg aðgerð og gerð að vandlega íhuguðu máli. 
Þeir valkostir sem við stóðum frammi fyrir voru  

1. - Þegja, vera meðvirk í ósæmandi stjórnarháttum og þar með meðsek – eyðileggja
mannorð okkar

2. - segja af sér og hætta strax

3. - krefjast afsagnar formanns vegna ótækra stjórnarhátta.

Niðurstaða okkar sem lögðum fram kröfu um afsögn formanns var sú að það væri 
nauðsynlegt til að félagsmenn fengju rétta mynd af því sem verið hefur í gangi innan 
félagsins frá síðasta aðalfundi vorið 2023. Með því vildum við vekja athygli 
félagsmanna á því hvernig formaður, í skjóli minnihluta kjörinna aðal- og varamanna 
í stjórn vasast með félagið eins og sitt einkafyrirtæki. 

Öll umræða um félagið hjá formanni er: „Ég ætla eða ég hef ákveðið“ 

Á fyrsta fundi núverandi stjórnar s.l. vor, er bókað eftir formanni: Formaður leggur 
fram tillögu um að verkaskipting innan stjórnar verði endurskoðuð eftir aukaaðalfund 
í september n.k.“  Sagðist formaður bera fullt traust til allra stjórnarmanna en lagði 
þunga áherslu á að sú togstreita sem ríkt hafi innan fyrri stjórnar tilheyri nú fortíðinni. 
„Afar mikilvægt væri að stjórn starfaði saman sem ein heild og að með nýrri stjórn væri 
nú nýtt upphaf hafið innan félagsins“ 

Í umræðu um endurskoðun laga félagsins sem fara átti fram á aukaaðalfundi í þriðju 
viku september þá hætti hún ekki fyrr en henni hafði einni verið falið að sjá um yfirferð 
og endurskoðun laganna. Þetta hefði átt að kveikja varúðarljós 

Eftir fyrsta fund nýrrar stjórnar, (dagsetning:  ) er liður 2 í fundargerð ekki í 
samræmi við samþykkt fundar. 



Málið snýst um meint samskiptavandamál, og samþykkt um það gekk út á að ræða við 
tiltekna sex aðila sem málið varðaði til að fá fram sjónarmið allra um málið. 

Formaður ákvað einhliða hver skyldi ráðinn sem ráðgjafi í málinu og ákvað jafnframt 
að nóg væri að ræða við þrjá einstaklinga – þ.e. helming þess sem upphafleg samþykkt 
gekk út á (og fór því þar upp á móti meirihluta ákvörðun stjórnar). 

Fjórum sinnum á jafnmörgum fundum hefur verið farið fram á að það verði lagfært en 
allt slík beiðni fullkomlega hundsuð. Í tvígang hefur ritari sagt í angist orðrétt „Skiptir 
þetta svona miklu máli“. Með þeirri athugasemd viðurkennir ritari í raun að ranghermt 
er í útgefinni fundargerð,  en í skilyrðislausri undirgefni við vilja formanns vill ritari 
ekki taka undir beiðnir um að færa bókun til réttrar framsetningar. 

Í aðdraganda stjórnarfundar 30. október s.l. var svo komið að meirihluti kjörinna aðal- 
og varamanna í stjórn sáu að ekki væri von til að stjórnarhættir formanns myndu 
breytast til batnaðar. 

Krafan um meðvirkni og undirgefni af hálfu formanns var slík að til að rísa undir sinni 
ábyrgð sem stjórnarmenn væri ekki önnur leið fær en sú að krefjast afsagnar formanns 
þá og þegar. Sú bókun var lögð fram á fundi 30. október 2023 og birtist með fundargerð 
á vef Leiðsagnar í framhaldinu. 

Í félagi þar sem forysta virðir lýðræðið myndi fyrsta verk formanns vera að boða til 
aukaaðalfundar og leggja málið í dóm félagsmanna – sækja þá til þeirra styrk til 
áframhaldandi setu eða þá að segja af sér. 

Formaður Leiðsagnar gerði hvorugt. Formaður situr eins og ekkert hafi í skorist og 
höndlar með málefni þess eins og öðrum komi ekki við hvað þar er gert. 

Forysta félags sækir umboð sitt til félagsmanna og ef það umboð skerðist þá ber þeim 
tafarlaust að endurnýja umboð sitt með aukaaðalfundi eða sambærilegum hætti. 
Núverandi formaður virðist ekki hafa þá sómakennd eða félagsþroska að fylgja þeirri 
óskráðu félagslegu venju heldur situr hún sem fastast – í skjóli óskýrra lagagreina en í 
óþökk allra sem þekkja til aðstæðna innan stjórnar Leiðsagnar nú. Í ljósi ofangreindra 
aðstæðna eru eftirfarandi tillögur lagðar fram: 

Tillaga 1. 

Félagsfundur Leiðsagnar haldinn 6.desember 2023 samþykkir að lýsa yfir eindregnum 
stuðningi við fram komna kröfu meirihluta kjörinna stjórnarmanna Leiðsagnar í 
stjórn og varastjórn um tafarlausa afsögn formanns. Félagið getur ekki tekist á við þau 
brýnu verkefni sem framundan eru í starfi félagsins með núverandi formann í forsvari. 
Félagsfundur áréttar að formaður verður að segja af sér nú þegar eigi vinnufriður að 
nást í félaginu. 

Flutningsmenn tillögu 

Halldór Kolbeins 
Snorri Steinn Sigurðsson 
Hallfríður Þórarinsdóttir 
Jóhanna Magnúsdóttir 



Sigurður Albert Ármannson 

Tillaga 2. 

Félagsfundur Leiðsagnar haldinn  6.desember 2023 samþykkir að krefjast þess að 
stjórn Leiðsagnar boði til aukaaðalfundar (sem samþykkt var á aðalfundi vorið 2023 
að halda í 3.viku september 2023). 

Fundurinn verði boðaður með tilskildum fyrirvara og dagsettur eigi síðar en 15. Janúar 
2024. Þar verði jafnframt teknar til afgreiðslu lagabreytingatillögur og önnur þau 
málefni sem ólokin eru frá síðasta aðalfundi vor 2023. Félagsfundur áréttar að 
markmið þess fundar verði að vera að koma á vinnufriði  í félaginu. 

Flutningsmenn tillögu: 

Halldór Kolbeins 
Snorri Steinn Sigurðsson 
Hallfríður Þórarinsdóttir 
Jóhanna Magnúsdóttir 
Sigurður Albert Ármannson 



B6kun a felagsfundi Leiosagnar 06.12.2023 

Starfsmannamal og fjarhagsstac,a felagsins: 

Vio akvoroun stj6rnar a fundi 11. sept. sl. um ao segja starfsmanni upp, skv. 
tillogu formanns, og bj6oa honum endurradningu f lceg.ra starfshlutfalli var 
stuost vio munnlegt 6 manada uppgjor (fra januar til junfloka). Svo gamalt 
uppgjor synir ekki eolilega mynd af tekjum felagsins, enda koma peer mest inn a 
sumrin. 

Verkefni skrifstofu og framkvcemd peirra voru sannarlega rcedd a 
stj6rnarfundum en pau voru ekki astceoa uppsagnar skv. tillogu formanns. 
Uppsognin var tekin a forsendum slcemrar fjarhagsstodu felagsins samkvcemt 
fullyrdingum formanns um ao felagio hefoi einfaldlega ekki efni a starfsmanni i
f u lit sta rf. 

f okt6berbyrjun 6skaoi eg eftir pvi ao gjaldkeri syndi stj6rn 9 manaoa 
fjarhagsstoou felagsins (til loka september) og ao hun yroi rcedd a ncesta 
stj6rnarfundi. Gjaldkeri varo ekki vio beioni varaformanns um ao stj6rn fengi ao 
sja uppfceroa fjarhagsstoou felagsins p6tt svo afdrifarfk akvoroun um 
starfsmannamal hefoi verio tekin a peim forsendum en gjaldkeri sagoi 
6raunhceft ao gefa upp fjarhagsstoouna a peim tfmapunkti. Pvi er ekki h�gt ao 
utiloka ad her hafi verid tekin akvoroun um uppsogn starfsmanns a rongum 
forsendum. 

Eftir fundinn pegar uppsogn starfsmanns hafoi verio akveoin fekk eg hins vegar 
munnlegar upplysingar, bceoi fra starfsmanni og b6kara , ao fjarhagsstaoa 
felagsins hafi sjaldan verio eins g6o. Pao vekur 6neitanlega upp spurningar um 
hvort formaour hafi ekki tjao stj6rn raunverulegar astceour fyrir uppsogninni og 
notao ,,fjarhagserfioleika" og villandi upplysingar sem verkfceri til ao fa stj6rn til 
ao sampykkja pessa akvoroun. Eg bfo a.m.k. enn eftir 9 manaoa uppgjori. 

Viogengst sidleysi innan stj6rnar i dag? 

f aodraganda aoalfundar f var, pegar nuverandi formaour haoi f raun 
,,kosningabarattu" (sem aorir frambj6oendur til formanns og stj6rnar logoust 
ekki i, enda hefur pad ekki verio van inn i felaginu) lagoi frambj6oandinn og 
nuverandi formaour mikio upp ur pvf ao logum felagsins og g6dum 
stj6rnarhattum yroi fylgt f hvivetna og ad ,,samtalio" yroi ,,tekio" meo 



felagsmonnum. Sf dan nuverandi formadur t6k vid emb�tti hafa slfkir 

stj6rnarh�ttir einmitt oroid undir. Sem d�mi ma nefna ad aukaadalfundur um 

lagabreytingar, sem atti ad halda r pridju viku september samkv�mt tillogu 

formanns sjalfs a adalfundinum, hefur ekki enn verid haldinn pratt fyrir 

ftrekanir stj6rnar og stj6rnarsampykktir par um (sja fundargerd 11.09.2023). 

Petta er serstaklega bagalegt fyrir felagsmenn vegna nyrrar reglugerdar 

Sjukrasj6ds. Stj6rn Sjukrasj6ds lagcH fram tillogu um breytingu a reglugerdinni f 

vor, sem var ytt ut af bordinu rett eins og odrum lagabreytingartillogum. l:>essi 

mal atti aa afgreida a umr�ddum aukaac5alfundi f september en breytingin a 

reglugerd Sjukrasj6c5s hefdi veric5 ein mesta kjarab6t fyrir leic5sogumenn i 
langan tima. 

f dag er orc5ic5 of seint ad boc5a til aukaac5alfundar a arinu 2023, par sem log 

felagsins kveaa a um manac5ar fyrirvara um hven�r tillogur til lagabreytinga 
veraa aa hafa borist. 

A stj6rnarfundi i lok okt6ber var loga fram tillaga f formi b6kunar um vantraust 

a formann. Via afgreic5slu tillogunnar akvaa formaaur aa vfkja ekki af fundi 

heldur sat hun fundinn og greiddi sjalf atkv�ai gegn tillogunni. Petta er ao 

mf nu mati siolaust par eo formaour geroist parna d6mari f eigin mali. Pao er 

serstaklega undarlegt par sem hun hefur lagt mikla aherslu f oorum malum a ao 

peir sem eiga hlut ao mali (eda adrir tengdir peim) vfki af fundi medan fjallad er 

um slfk mal. Paa sama a vid pegar ritari lagdi fram tillogu um ad h�kka 

starfshlutfall formanns til ad vinna a skrifstofu felagsins a medan nyr 

starfsmadur v�ri fundinn, en pa vek formaaur ekki af fundi heldur greiddi 
atkv�oi mea pvf ao h�kka eigio starfshlutfall. Eg tel petta ekki vera g6da 

starfsh�tti par sem ein veigamesta skylda stj6rnar er ao hafa eftirlit meo peim 

sem annast daglegan rekstur felagsins. Formaour er parna komin f paa hlutverk 

ao hafa eftirlit meo eigin storfum a skrifstofu. 

Serkennilegar framkv�mdir viogangast lfka innan felagsins. Formaour hefur 

tekio ao ser nanast oil verkefni og deilir litlu sem engu meo stj6rnarmonnum. 

Petta lysir ser fyrst og fremst f pvf ao formaaur viroist ekki treysta ollum 

stj6rnarmeolimum eoa telur pa ekki geta unnio fyrir felagio, jafnvel ekki 

stj6rnarmonnum sem eru bunir ao sitja um einhver ar f stj6rn og hafa kynnt ser 

ftarlega mal felagsins. l:>etta hefur verio svona sfoan i vor. r aodraganda 

aoalfundar sl. vor skrifaoi einn felagsmaour innlegg a fesb6kina sem bar titilinn 

,,Aa vera allt f ollu" par sem rfk ahersla var logo a ao 6eolilegt v�ri ao formaour 

og stj6rnarmenn s�tu f ,,ollum" nefndum og raoum; betra v�ri ao dreifa og 





aogerdaleysi". Pvert a m6ti geroi fyrri stj6rn gangskbr ad breyttu og betra 

verklagi. 

Nuverandi formadur hefur nytt ser pa verkferla og reikningsformulur sem 

fyrrum stj6rn setti a laggirnar og b�tt umtalsvert. Pad er enginn ad neita pvf ad 

nuverandi formadur hefur fundid an nan og vonandi betri og 

framkv�mdasamari lbgfr<Eding f pessi mal og ytt peim afram a pann stad sem 

pau eiga ad fara a, enda hefur hun fengid fullan og 6skoradan studning 

stj6rnarmanna til pess. Slfk mal eru enda grundvallarstod pess ad Leidsbgn geti 

starfad sem stettarfelag. Petta eru tfmafrek og oft fl6kin og vidkv<Em mal, sem 

sest best a pvf ad sfdan ny stj6rn t6k vid f vor hefur ekki eitt einasta 

kjarabrotamal verid afgreitt ne klarad, p6tt peim mi!3i afram. 

Sorglegt er aa malin hafi pr6ast pannig aa innan stj6rnar er fa rid ad tala um 

,,minnihluta" og ,,meirihluta" f staa pess ad vinna saman ad malum og piggja 

g6!3 raa og reynslu, hvadan sem pau koma, og aa felagid skuli ekki geta buid vid 

pa samfellu sem pyrfti aa rfkja f stad pess ad endalaust purfi ad byrja upp a nytt 

fra nulli vegna (pers6nulegra ?) v<Eringa milli folks. 

Snorri Steinn Sigurdsson, varaformadur Leiasagnar. 











Richard 

• Robert

• Sigridur's iPad

• sigrunpalsdottir

• Sissa

ll Soffla Alice Sigur6ardottir

II Sol run Jonsdottir's iPhone

ll Stefan Andresson

m Svanbjorg Einarsdottir

m Thormar's iPhone (2)

• Valva Arnadottir

• Pora Brfet Petursdottir

Jonas Erlingsson
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